

สรุปผลการประชุมอาเซียน+๓ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๒ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหน่วยประจำชาติไทย ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ ในสหภาพรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในห้วงการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๒ มีสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่จาก ๑๑ ประเทศสมาชิก (ยกเว้นรัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) เข้าร่วมการประชุม ในส่วนคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย ๑) นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ๒) นายเกียรติ สิทธิอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๓) นางสาวสร้อยรัตน์ อรรถนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ๔) นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา



นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในระหว่างการทำหน้าที่ประธานการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานรัฐสภาได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมมีใจความสำคัญว่า “การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จะยังคงเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติในทุกๆ มิติต่อไปอีกเป็นเวลานาน เราไม่สามารถรอคอยจนกระทั่งวิกฤตการณ์ในครั้งนี้สิ้นสุดลงเพื่อที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ของเราอีกครั้ง ตนเองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นประเทศสมาชิกอาเซียน+๓ ปรับตัวได้เป็นอย่างดีให้เข้ากับการทำงานในรูปแบบใหม่เพื่อให้ภารกิจของกลุ่มอาเซียน+๓ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ปล่อยให้ไวรัสโควิด-๑๙ มาขัดขวางการทำงาน ประเทศสมาชิกจึงมาร่วมประชุมกันในวันนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันเพื่อก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ ภายใต้เจตนารมณ์อันแรงกล้าแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน+๓

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ เช่น การรับรองระเบียบวาระการประชุม การรับรองรายงานการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ ครั้งที่ผ่านมา โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญที่จะต้องร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การสรรหาผู้แทนของกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมัครทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในห้วงการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๒ ที่จะจัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒๔- ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้ผลสรุปดังนี้



นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และนายเกียรติ สิทธิอมร ผู้แทนรัฐสภาไทยในระหว่างการประชุม

๑. คณะผู้แทนรัฐสภาไทย โดยนายเกียรติ สิทธิอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอชื่อตัวแทนของรัฐสภาไทยเป็นผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่ว่างลงในคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสหภาพรัฐสภาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา จำนวน ๓ รายชื่อ ได้แก่ ๑) นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เสนอชื่อเป็นผู้สมัครในตำแหน่งกรรมการบริหารการประชุมยุวมติสภา (Board of the Forum of Young Parliamentarians) ๒) นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา เสนอชื่อเป็นผู้สมัครในตำแหน่งสมาชิกคณะที่ปรึกษาในระดับสูงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของสหภาพรัฐสภา (High-level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism) และ ๓) นายกนก วงษ์ตระหง่าน เสนอชื่อเป็นผู้สมัครในตำแหน่งสมาชิกคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Working Group on Science and Technology)

๒. คณะผู้แทนรัฐสภาอินโดนีเซีย เสนอชื่อ Mr. Fadli Zon สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้สมัครในตำแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (Bureau of the Standing Committee on Democracy and Human Rights)

๓. ที่ประชุมรับทราบความประสงค์ของสภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะส่งสมาชิกรัฐสภา เพศหญิง ๑ คน เป็นผู้สมัครในตำแหน่งสมาชิกคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะเสนอชื่อผู้สมัครดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิกโดยตรงในภายหลัง

โดยรายชื่อตัวแทนของกลุ่มอาเซียน+๓ ที่จะเป็นผู้สมัครในตำแหน่งต่างๆ ของสหภาพรัฐสภาที่ได้จากผลการประชุมในครั้งนี้ รัฐสภาไทยในฐานะประธานกลุ่มอาเซียน+๓ จะนำเสนอให้สาธารณรัฐเกาหลีในฐานะประธานกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งคาดว่าจะจัดการประชุมขึ้นประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และนำเสนอให้สหภาพรัฐสภาดำเนินการรับรองอย่างเป็นทางการต่อไป



คณะผู้แทนรัฐสภาประเทศสมาชิกในระหว่างการประชุมกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในช่วงท้ายของการประชุม ประธานรัฐสภาในฐานะประธานกลุ่มอนุภูมิภาคอาเซียน+๓ ได้ส่งมอบการทำหน้าที่ประธานการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติในการหมุนเวียนการดำรงตำแหน่งตามลำดับตัวอักษรชื่อประเทศภาษาอังกฤษให้แก่คณะผู้แทนรัฐสภาเวียดนามทำหน้าที่ประธานกลุ่มอาเซียน+๓ ในประชุมสมัชชาครั้งต่อไป ณ กรุงคิกาลี ประเทศวันดา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

จัดทำโดย

กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา

สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๒๑ เมษายน ๒๕๖๔